

11. รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดรายการ ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2554	ม.ค.-ก.ย. 2555	
นายณรรากร ราชพลสิทธิ์ (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ กรรมการของบริษัท)	1. เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ			คุณณรรากร ราชพลสิทธิ์ กู้ยืมเงินจากบริษัท ตั้งแต่ปี 2551 ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.7 ต่อปี ซึ่งเท่ากับต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทที่ได้จาก ธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม คุณณรรากรฯ ได้ทำการชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ครบถ้วนทั้งหมดแล้วในเดือน มีนาคม 2555
	ยอด ณ ต้นงวด	4.25	4.43	
	บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.18	-	
	ลบ ลดลงระหว่างงวด	-	(4.43)	
	ยอด ณ วันสิ้นงวด	4.43	-	
	2. ดอกเบี้ยรับ	0.43	0.08	
	3. ดอกเบี้ยค้างรับ	0.69	-	
	4. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ			
	ยอด ณ ต้นงวด	-	-	
	บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	2.13	
	ลบ ลดลงระหว่างงวด	-	(2.13)	
	ยอด ณ วันสิ้นงวด	-	-	
	5. ค่าหุ้นรับชำระจากพนักงาน			
	ยอด ณ ต้นงวด	-	-	
	บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	2.05	
	ลบ ลดลงระหว่างงวด	-	(2.05)	
ยอด ณ วันสิ้นงวด	-	-		

บุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดรายการ ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2554	ม.ค.-ก.ย. 2555	
<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำรายการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับชำระคืนครบทั้งจำนวนแล้ว และบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับต้นทุนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ จึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำรายการกู้ยืมจากกรรมการ เป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในระยะสั้น ซึ่งไม่มีภาระดอกเบี้ย จึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการค่าหุ้นรับชำระจากพนักงานเกิดจากเจตนาที่ต้องการให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหาร โดยที่ไม่ต้องการให้พนักงานจ่ายชำระค่าหุ้นเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้บริหารจึงให้จ่ายชำระเข้าบัญชีบริษัทแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับให้ผู้บริหารระมัดระวังในแบ่งแยกรายการของบริษัทกับรายการของผู้บริหารให้ชัดเจน</p>				
นางวงศทิพา ราชพลสิทธิ์ (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัท)	1. จ่ายค่าเช่าที่ดินให้กรรมการบริษัท	0.34	0.08	บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินพื้นที่ 3-3-79.0 ไร่ จากคุณวงศทิพาฯ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 โดยทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 2 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 โดยคิดอัตราค่าเช่าปีละ 336,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.4 ของราคาประเมินซื้อขายของบริษัท แอฟไพโรซัล โปโรเกรส จำกัด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณร้อยละ 3 ของราคาประเมิน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากคุณวงศทิพาฯแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
	2. ค่าเช่าค้างจ่าย	0.34	-	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทไม่มีรายการค้างจ่ายค่าเช่ากับคุณวงศทิพาฯ
	3. ซื้อที่ดิน	-	31.24	บริษัทตกลงซื้อที่ดินแปลงที่เช่าจากคุณวงศทิพาฯ ในราคาต่ำกว่าราคาประเมิน โดยบริษัทได้แจ้งบริษัท เอเจนซี ฟอรั่ เรียบเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ทำการประเมินราคาที่ดินแปลงดังกล่าว สรุปราคาตลาด 37.9 ล้านบาท ตามรายงานประเมินเลขที่ GEN 03/032/55 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 และได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

บุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดรายการ ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2554	ม.ค.-ก.ย. 2555	
	4. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	-	-	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทไม่มีรายการค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์กับคุณวงศ์ทิพาฯ
	5. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ ยอด ณ ต้นงวด บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลบ ลดลงระหว่างงวด ยอด ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 0.50 - 0.50	บริษัท ฟูลิจิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) กู้ยืมเงินระยะสั้นจากคุณวงศ์ทิพาฯในระหว่างวันที่ 13 - 28 กันยายน 2555 โดยมีดอกเบียในอัตรา MOR ธนาคารกสิกรไทย เท่ากับร้อยละ 7.48 ต่อปี คิดเป็นเงินจำนวน 1,537 บาท บริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบียดังกล่าวเป็นเช็คลงวันที่ 28 กันยายน 2555 ให้แก่คุณวงศ์ทิพาฯ แล้ว แต่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เช็คดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นเงิน
<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำรายการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และการทำรายการซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ เป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่บริษัทย่อยทำรายการกู้ยืมจากกรรมการ เป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อยในระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคาร จึงมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</p>				

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีรายการลูกหนี้ที่อื่นจากการเรียกคืนเงินปันผลจำนวน 2.67 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เนื่องจากการปรับปรุงงบการเงินปี 2554 ทำให้กำไรสุทธิลดลงจำนวน 3.57 ล้านบาท ทำให้กำไรสะสมลดลง แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 11.11 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรียกคืนการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 ส่วนที่เกินกว่ากำไรสุทธิเป็นจำนวน 2.67 ล้านบาท โดยมีรายชื่อลูกหนี้และจำนวนเงินคงค้างดังนี้

รายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
นายนรากร ราชพลสิทธิ์*	854,400
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์*	534,000
นายจักรพงษ์ โกวาที	267,000
นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์*	267,000
นายวิเชษฐ เมืองจันทร์	267,000
นางสาวอัจฉรี รัตนชาญกุล	240,300
นายวสันต์ อำนวยวัฒน์กุล*	240,300
รวม	2,670,000

หมายเหตุ : * ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากผู้ถือหุ้นทั้ง 7 รายครบทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 76.39 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารรวม 20 ล้านบาท
- วงเงินกู้ระยะสั้นรวม 30 ล้านบาท
- วงเงินกู้ระยะยาวรวม 26.39 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินกู้ทั้งหมดข้างต้น ค่าประกันโดย กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายนรากร ราชพลสิทธิ์ และนางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ และบางส่วนค่าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบางส่วนมีการจดจำนองที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ดินดังกล่าวเป็นของนางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	รายละเอียดรายการ ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
นายนรากร ราชพลสิทธิ์ (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของ บริษัท)	ค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทรวม 76.00 ล้าน บาท	ธนาคารขอให้นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ค้ำประกันเงินกู้ยืมในฐานกรรมการ ทั้งนี้บริษัทจะเจรจาขอให้ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวปลดการค้ำประกันส่วนบุคคลภายหลังบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจะส่งผลให้ไม่มีรายการระหว่างกันในเรื่องนี้อีกต่อไป
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของ บริษัท)	ค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทรวม 56.00 ล้าน บาท	ธนาคารขอให้นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ ค้ำประกันเงินกู้ยืมในฐานกรรมการ ทั้งนี้บริษัทจะเจรจาขอให้ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวปลดการค้ำประกันส่วนบุคคลภายหลังบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจะส่งผลให้ไม่มีรายการระหว่างกันในเรื่องนี้อีกต่อไป
<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทน</p>		

11.2 มาตรการ นโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัทได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งในขณะนั้น บริษัทยังไม่มีข้อกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการทำรายการต่างๆ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก

สำหรับในปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันโดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท และภายหลังจากที่บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การอนุมัติรายการระหว่างกันได้มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการพิจารณาด้วยการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

11.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำ

รายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท